



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๕๑  
ที่ พม ๐๒๐๑/ ๑๐๕๔๙๙ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
เรื่อง. การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  
(ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง และตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด)

เรียน รองปลัดกระทรวงฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ  
ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงฯ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ - ๑๑  
ผู้อำนวยการสถาบันพระประชาบดี ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้ง ๘ แห่ง  
และผู้อำนวยการกลุ่มงานในสังกัดกองกลาง สป.พม.

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้มีหนังสือ ที่ พม ๐๒๐๑/ว ๙๘๑๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
แจ้งประกาศรับสมัครข้าราชการในสังกัดผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ  
ระดับสูง ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
ให้จัดทำแบบข้อมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง แบบแสดงผลงาน และวิสัยทัศน์ของตำแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก  
ส่งสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ภายในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. เพื่อสำนักงานปลัดกระทรวงฯ  
จะได้พิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อไปยังกระทรวงฯ และส่งต่อไปยังคณะกรรมการคัดเลือกฯ ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดต่อไป นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับ  
การประเมินบุคคลเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้มีการประชุม  
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการโดยให้ใช้เกณฑ์การพิจารณา  
เดียวกันกับเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ฉบับลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และกำหนดให้มีการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงฯ กำหนดทุกราย เพื่อประกอบการคัดเลือกฯ ในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม  
๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงฯ ชั้น ๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ไปเข้ารับการสัมภาษณ์  
โดยให้รายงานตัวในเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

(นายปรเมธี วิมลศิริ)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์